

ปชป.นัดส.ส. ขั้มนอต แก้สภาล่ม

ฝ่ายค้านเร่งมือกรอบ3

ปชป.นัดเล่นเกมเอาคืน พปชร.ป่วนสภาล่ม “องอาจ”
แจงเหตุสุดวิสัย ส.ส.ป่วย-ติดภารกิจ-ไปต่างประเทศ
นัดถก ส.ส.พรรคช้นนอตเข้าประชุมสภา ★ มีต่อหน้า 10

ปชป.นัด ส.ส. ☆ ต่อจากหน้า 10
ให้กรอบองค์ ยังไม่เห็นเทียบเชิญพร้อมร่วมมีคลัง
“สนธิรัตน์” รับเบื่องต้นนัดถก 3 ค.ค. ดังสรรคจูบปาก
พรรคร่วมฯ แก้วขยั้งใจพบปะกันนานแล้ว “วิป
ฝ่ายค้าน” หรือทำที่เข้าก่อนเข้าประชุม “สุทิน” โวย
รัฐบาลอย่ามาขี้นโยนบาป ออกตัวเงื่อนซักฟอก
ต้นปี 63 มีเวลาเก็บข้อมูลจาวเพิ่ม “คารม” จี้ “วิรัช”
ตอนเผด็จคัมคะแนนใหม่ ชัดรัฐบาลเสผลิตอำนาจ
แพ้ต้องรู้จักยอมรับ ปอง “ฉนาธร” ระวังตัวเสียบ.ม.68
ไม่ปลุกมือลงถนนแน่ “วันชัย” ตอกล้มพรรคร่วมรบ.
ชิงไหวชิงพริบเสียบปรีมน้ำเสยออกฤทธิ โธ่ ส.ว.ช่วย

ประคองถึงล้ม “เรือแป๊ะ” ใต้ที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดี
เลื่อน ครม. “บักคู่” ล้มหรือไม่อยู่ที่ผลงานตัวเอง
กรณีปัญหาองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ครบ จนเกิดเหตุสภาล่มถึงสองครั้งติดต่อกัน
โดยพรรคแกนนำรัฐบาลหาว่าระแวงว่าพรรคร่วม
รัฐบาลด้วยกัน เล่นเกมการเมืองต่อรองชิงไหวชิงพริบ
กันเอง หรือหักล้าง โทษพรรคฝ่ายค้านไม่ยอม
ให้ความร่วมมือ เพื่อให้การทำงานในสภาฯเดินต่อไป
ไปได้ ขณะตั้งพรรคประชาธิปไตยอินอินเสาแควไม่ใช้
เกมการเมือง แต่เป็นเรทสุดวิสัย พร้อมเรียกประชุม
ส.ส.กำชับให้เข้าประชุมสภาฯให้พร้อมเพรียง

“องอาจ” กำชับ ส.ส.แก้สภาล่ม

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นาย
องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่
3 ธ.ค.จะเรียกประชุม ส.ส.พรรค เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ที่จะดำเนินการ
ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ที่เกิดกรณีองค์ประชุม
สภาฯไม่ครบ ระหว่างกำลังอยู่ในญัตติขอให้สภาฯ
ตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการใช้ประกาศคำสั่งของ คสช. และ
คำสั่งของหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 ในที่ประชุม
ส.ส.พรรค คงมีการขอความร่วมมือ ส.ส.ทุกท่านให้
เข้าร่วมประชุมสภาฯให้ครบองค์ประชุมเพื่อเดินหน้า
ในสภาฯต่อไป

ปิดเล่นเกมการเมืองยันเหตุสุดวิสัย

นายองอาจระบุว่ากรณีองค์ประชุมไม่ครบ
รอบที่แล้วมีหลายสาเหตุ ในส่วนของพรรค ส.ส.
บางท่านติดภารกิจ บางคนป่วยอยู่โรงพยาบาลและ
ติดภารกิจต่างประเทศ เป็นเรื่องสุดวิสัย ส่วนตัว
ไม่คิดว่าเป็นเกมการเมืองใดๆเหมือนอย่างที่มีการ
พยายามวิเคราะห์กัน เชื่อว่าการประชุมสภาฯวันพุธ
ที่ 4 ธ.ค.ที่จะถึงนี้คงไม่ม่จะมีปัญหา นอกจากนี้
สถานที่ประชุมสภาฯแห่งใหม่รับทราบกันดีว่าได้
ขี้นวุฒิสภาฯมาใช้ก่อน การก่อสร้างหลายส่วนยัง
ไม่เสร็จเรียบร้อย ถ้าเป็นสภาฯแห่งเดิมจะมีลำโพง
หลายจุด และมีจอโทรทัศน์ตามห้องต่างๆเพียงพอ
ทำให้ ส.ส.ที่ประชุมกมธ.ตามห้องต่างๆจะมองเห็น
ความเคลื่อนไหวการประชุมสภาฯแต่ปัญหาติดขัด
เหล่านี้เราไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้ เราจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เพราะหน้าที่รับผิดชอบหลักอย่าง
หนึ่งของ ส.ส.คือการเข้าร่วมประชุมสภาฯ

ยังไม่เห็นเทียบเชิญมีมติตั้งพรรคร่วมฯ

นายองอาจกล่าวถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์



เรือแท่นรถ

ชาวบ้านชุมชนท่า-
โรงเลื่อย อ.สุโขทัย-ลก
จ.นครราชสีมา ต้องเดินทาง
ด้วยเรือแท่นรถยนต์ หลัง
ระดับน้ำในแม่น้ำสุโขทัย-
โก-ลก ล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วม
ชุมชน ระดับน้ำสูง 1.69
เมตร ทำให้เส้นทางสัญจร
ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รวม.กลาโหม
อยากให้อัดม็ลตั้งของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ในวันที่ 3 ธ.ค.ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความ
มาว่าจะมีม็ลสิ่งในวันที่ 3 ธ.ค.สามที่มีกระแสบ่า
แต่หากมีการแจ้งมาจริงถ้าใครไม่ลดทอนกำลังจะ
ไปร่วม เพราะการพบปะพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดี
ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

“สนธิรัตน์” รับผิดชอบสร้าง 3 ธ.ค.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รวม.พลังงาน
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง
กรณีมีกระแสบ่าว่าแผนนำพรรคร่วมรัฐบาลจะพบปะ
หารือกันในวันที่ 3 ธ.ค.ว่า กำหนดไว้เบื้องต้น
แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลจะมีนัดพบปะหารือกันจริง
ช่วงค่ำวันที่ 3 ธ.ค.ที่สโมสรราชพฤกษ์ โดย พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รวม.กลาโหม
และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ
รับทราบแล้ว และได้ประสานแกนนำพรรคร่วม
รัฐบาลแล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง
วันเวลาอาจจะขยับได้

แก้เงินบอที่ตั้งใจพบปะกันนานแล้ว

เมื่อถามว่าเป็นเพราะจากปัญหาสภาล่ม
รัฐบาลเห็นเสียงโหวตฝ่ายค้านจากการลงมติตั้งกมธ.
วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา 44
หรือไม่ นายสนธิรัตน์ตอบว่าความจริงตั้งใจพบปะกัน
แบบเนิ่นนานแล้ว แต่ช่วงที่ผ่านมาช่วงยุ่งกับการ
ทำงาน เฝ้ามองโอกาสที่แกนนำจะมานัดพบปะกัน
ขณะที่แต่ละพรรคไม่ได้ลงลึกว่าต้องเป็นใครมา
จะพาแกนนำใครมาก็ได้ และน่าจะเห็นการพูดคุย
กันแบบนี้ของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่เรื่อยๆจากนี้เมื่อ
ถามว่า ครั้งหน้ามีโอกาสที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล
ทั้งหมดจะมานัดพบปะกันด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์
ตอบว่าถือเป็นสิ่งที่ดี ในอนาคตจะได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุยกัน

วิปฝ่ายค้านนัดถกทำที่เช้า 4 ธ.ค.

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน
ให้สัมภาษณ์แก่เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. สายายังกำลังนัดถกการ
พิจารณาตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบ
การใช้คำสั่งความมาตรา 44 ฝ่ายค้านจะร่วมพิจารณา
หรือไม่ว่า ในวันที่ 4 ธ.ค.พรรคร่วมฝ่ายค้านจะ
พิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการเช่นไร จะยินยอม
มติเดิมไม่ร่วมประชุมในมติตั้งกมธ.หรือจะยึดเหนี่ยว
อย่างไรหรือไม่แต่ถึงอย่างไรเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะจัดการ
องค์ประชุมของพรรคร่วมรัฐบาลได้ไม่เช่นนั้นจะถือว่า
เป็นรัฐบาลที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นต่อคนไทยในประเทศและต่างชาติ

อย่ามาบ๊วยโยนบาปเสียงข้างน้อย

เมื่อถามว่ารัฐบาลอาจโยนความผิดให้ฝ่าย
ค้านที่ไม่เข้าร่วมประชุม มิวแต่เล่นเกมการเมือง
นายสุทินกล่าวว่า รัฐบาลจะพูดเช่นนั้นไม่ได้เพราะ
ในอดีตที่พรรคเพื่อไทยเคยเป็นรัฐบาลเราไม่เคย
โยนความผิดเรื่ององค์ประชุมให้ฝ่ายค้านและฝ่าย
ค้านไม่เคยทำให้องค์ประชุมล้มได้ ที่พรรคเพื่อไทย
รักษาองค์ประชุมได้เพราะตระหนักดีว่าต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ประเทศ ด้วยการรับผิดชอบองค์
ประชุมของเราสมัยที่เป็นรัฐบาล ฝ่ายค้านตอนนั้น
ทำหน้าที่ของเขาการรอลี้กเอาต์เป็นมาตรการหนึ่ง
ที่ฝ่ายค้านต้องทำเพื่อกำกับการทำงานของรัฐบาล
ถ้ารัฐบาลมีความรับผิดชอบเหมือนรัฐบาลพรรค
เพื่อไทย ขอให้ฝ่ายค้านเล่นเกมอย่างไรสภาไม่มี
วันล้ม การทำงานของรัฐบาลไม่สะดุด

ซักฟอกต้นปี 63 มีเวลาเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อถามถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยื่น
ภายในปี 62 เหมือนมติเดิมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน
หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้จะได้ข้อสรุปใน
เข้าวันที่ 4 ธ.ค.เช่นกัน เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ประธานสภาว่าการนับวกรอบปีนั้นจากสมัยประชุม
จะไปยอมเดชะอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานเป็นแรก
ของรัฐบาลในวันที่ 28 ก.พ. 2563 แต่เดิมเราเข้าใจ
ว่านับเป็นปี พ.ศ. ที่จะจบวันที่ 31 ธ.ค. เมื่อประธาน
สภาชี้แจงมาเช่นนี้เราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นจึงจะทบทวน
ว่าอภิปรายช่วงไหนจะเป็นประโยชน์ที่สุด และ
มีความเป็นไปได้ว่าเราจะเลื่อนการอภิปรายไม่ไว้วาง
ใจออกไป

“การม” จี้ “วิรัช” ถอนญัตตินับเสียงใหม่

นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
อนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีสภาล่ม 2 ครั้งในสัปดาห์
ที่ผ่านมาว่า เรื่องนี้เกิดจากการพยายามเสนอญัตติ
ให้นับคะแนนใหม่ในการตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ
จากคำสั่ง กสช.และมาตรา 44 ที่ฝั่งรัฐบาลเห็นแล้ว
ไม่ยอมแพ้ ถึงจึงการตั้ง กมธ.นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
เป็นเพียงสิ่งเพื่อศึกษาผลกระทบต่างๆ เรื่องไหนดี
เราไม่ยุ่ง แต่เรื่องไม่ดีต้องแก้ไขยียายา ฝ่ายค้าน
ไม่ได้ค้านทุกเรื่อง เรื่องดีเราพร้อมสนับสนุน แต่
กรณีนี้ฝ่ายรัฐบาลอย่ามาเล่นเกมเมื่อลงมติแล้วแต่
ต้องยอมรับฝ่ายรัฐบาลต้องใจกว้างทำงานในสภา
จะเดินหน้าไปด้วยดีการเป็นผู้กุมอำนาจเรามีอำนาจ
เยอะจะลิด การประชุมสภาครั้งหน้า นายวิรัช รัตน
เศรษฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาลควรถอนญัตติการ
นับคะแนนใหม่ออกจะสวยงามกว่าถ้าไม่ถอนฝ่าย
ค้านไม่เปลี่ยนจุดยืนแน่นอน แล้วสภาจะเดินต่อ
ไปลำบากฝ่ายค้านไม่ใช่ผู้คุมเสียงแต่คือฝ่ายรัฐบาล

การทำงานในสภาควรทำให้ไปร่วมกันได้ ไม่ใช่
เอาแต่ชนะกัน เห็นบทเรียนจากรัฐบาลในอดีตมา
แล้วว่าการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องในสภาเป็นอย่างไร

ยื่น “ธนาธร” ระวาง ม. 116 ไม่ปลุกม็อบ

นายคารมกล่าวอีกว่า ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
ลาออกจาก กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
ปี 2563 เพื่อปลุกม็อบลงถนน การปลุกม็อบไม่ใช่
เรื่องง่ายเรามีบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเชื่อว่านาย
ธนาธรไม่ได้คิดจะปลุกม็อบหรือต้องการให้เกิด
ความขัดแย้งรุนแรงใดๆอีกแล้ว ร่วมงานกันมาตั้งแต่
ก่อตั้งพรรค เขาไม่มีความคิดจะนำมวลชนลงถนน
แต่ต้องการให้พรรคขับเคลื่อนสามกลไกสภาและ
มีการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตั้งใจอยาก
เป็น ส.ส.เข้าไปขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่
ทั้งที่ล ความเป็นจริงจะอยู่แบบสบายๆ เป็นนักธุรกิจ
ที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ได้แต่ด้วย ความมุ่งมั่นจึงเข้ามาสู่
การเมือง นอกจากนี้ จากการศึกษาจับตามองเป็นพิเศษ
จากผู้มีอำนาจ การจะทำอะไรต้องระวางเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงนี้คงต้องระวางมากกว่าเดิม
เชื่อว่านายธนาธรจะไม่ทำอะไรสุดเสี่ยงเข้าทางฝ่าย
จับจองอยู่แน่นอน โดยเฉพาะสามรัฐธรรมนูญมาตรา
116 ข้อหาการยุบปลุกปั่น ที่จะไปเข้าทางคนต้องการ
ล้มนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้ว

เขี่ย รบ.เด็กไม่อ่านหนังสือเข้าสอบ สก.

นายคารมกล่าวอีกว่า รัฐบาลไม่ต้องไปกังวล
เรื่องนายธนาธร แต่ควรกังวลกับการบริหารจะดี
กว่า โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจขมเข่า รัฐบาลจะ
อยู่ได้หรือไม่ไม่เกี่ยวกับนายธนาธรจะเดินเกมออก
สภา รัฐบาลวันนี้เหมือนคนอยากเข้าห้องสอบ
ไปทำข้อสอบ แต่อ่านหนังสือมาน้อยและมีความรู้
ไม่เพียงพอ เมื่อเจอข้อสอบเรื่องเศรษฐกิจ เลขไป
นั่งงั่งนั่งมึนในห้องสอบ ไม่รู้ว่าจะแก้โจทย์ข้อสอบ
อย่างไร จึงเขียนคำตอบไม่ถูกต้องลงไปเหมือนทหาร
แก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ไม่ถูกต้องทาง รัฐบาลควรจะไป
เพิ่มความรู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ รู้ให้ลึกรู้ให้จริงด้วย
เทคโนโลยีข่าวสารที่เข้าถึงเร็ว ประชาชนมีข้อมูล
ต่างๆเยอะ ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง
ของประชาชนได้ รัฐบาลอยู่ได้อีกนานโดยไม่ต้อง
ไปกังวลอะไรอีก

ได้ หน.อนค.ไม่รับผิดชอบหน้าที่

พล.ท.หญิง รอดชนมู รองหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ กล่าวว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ลาออกจาก กมธ.บงชปี 63

ส่วนหนึ่งมีคนไม่ยอมมาให้ข้อมูลในสภาฯ จึงตัดสินใจทำงานตามลำพัง ไม่มีทำการไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่บางคนกล่าวหา นายธนาธรจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวบ้านพร้อมทั้งทีมงาน นำข้อมูลและปัญหาต่างๆส่งต่อให้ ส.ส.พรรคขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่อในสภาฯ เหมือนเดิมแบบสองขาทั้งในและนอกสภาฯควบคู่กันไป นายธนาธรเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดประชาชนอยากเข้ามาพูดคุยปัญหาต่างๆและเข้าหาทางนายธนาธรที่ขอบคยพื้นที่เข้าหาประชาชนอยู่แล้ว ตนเชื่อว่าการทำแบบนี้จะได้ประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ยังจะได้พรรคพลังประชาชนร่วมอยู่ด้วย ตนเชื่อว่าการทำแบบนี้จะได้ประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้อาจได้พรรคพลังประชาชนร่วมอยู่ด้วย ตนเชื่อว่าการทำแบบนี้จะได้ประโยชน์อย่างมาก

ไล่คนค้านร่าง ก.ม.ทหารอ่านให้ละเอียด

พล.ต.พงศกรกล่าวถึงกระแสการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ของพรรคอนาคตใหม่ ที่เสนอปรับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารว่า พรรคไม่ได้เสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารทั้งหมด แต่เสนอว่าภายใต้บังคับเกณฑ์เดิมหากเปลี่ยนวิธีสรรหากำลังพล ปรึกรมการให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อศึกษาทุกโศปภรณ์เน้นใช้เทคโนโลยีใหม่แทนกำลังพล จะทำให้กองทัพไทยมีประสิทธิภาพและมีกำลังทัดเทียมประเทศอื่นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ อยากให้คนคัดค้านได้อ่านรายละเอียดในร่างที่เราเสนออย่างละเอียด แต่บางทีคนเหล่านี้เองไม่ได้อ่านเลย ลงอ่านแต่เพียงหัวข้อความข่าวว่าพรรคอนาคตใหม่เสนอการยกเลิกเกณฑ์ทหาร อยากให้กลับไปอ่านให้ละเอียดแล้วแสดงเหตุผลมาว่าพวกท่านคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นี้เพราะอะไรอยากฟังเหตุผลที่ฟังกัน ไม่ใช่อ้างไปเรื่อย "อ้อ" นะ **รม.ยอมตั้ง กมธ.ศึกษา ม.44**

นายจตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีไทยรักชาติ ให้สัมภาษณ์กรณีที่มาของข้อมูลในการพิจารณาตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบคำสั่งมาตรา 44 ว่า สาเหตุหลักมีอยู่ 2 อย่างคือ รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องการให้ตั้ง กมธ.ดังกล่าวขึ้น แต่เสียงไม่เพียงพอ เมื่อเห็นแล้วพยายามบีบและกดดันใหม่ฝ่ายค้านก็ไม่เข้าร่วมประชุม

ถ้ารัฐบาลมาประชุมบ้างไม่มาประชุมบ้าง เช่นนี้ไม่สามารถประชุมสภาฯได้อีกระยะหนึ่ง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาฯ นำไปสู่สาเหตุที่ 2 คือ อาจเป็นความตั้งใจของผู้มีอำนาจของรัฐบาลต้องการทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย ทำให้เห็นว่าการระบบทำไม่ได้ ทั้งที่ความจริงแล้วการประชุมสภาฯได้หรือไม่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ให้สภาฯล้มอีกคือรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ตั้ง กมธ.ดังกล่าวขึ้นเพราะเรื่องนี้มี ความเสียหายหลายด้านคำสั่งมีสถานะเป็นกฎหมายทำให้กฎหมายปกติมีปัญหาทางปฏิบัติมาก จึงต้องศึกษาแก้ปัญหาด้วยกัน

ปี่ รม.ปรับการทำงานแก้มีดตั้งไม่พอ

นายจตุรนต์กล่าวอีกว่า ส่วนความขัดแย้งรอขั้วในรัฐบาลที่เกิดขึ้น ปัญหาสำคัญมาจากพรรคร่วมต่างฝ่ายต่างจึงดิ้นเจิน ทำให้ในสิ่งที่ได้คะแนนเข้าพรรคตัวเอง ขณะที่นายฯไม่เข้าใจการทำงานกับพรรคร่วม ที่เป็นเช่นนั้นว่ารัฐบาลจะล้มไม่ทำท่าวัง หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและ รม.ว.กลาโหม ยังคุม ส.ว.ได้ ไม่มีใครทำอะไร พล.อ.ประยุทธ์ได้ดังอย่างใดก็ล้มมาเป็น นายฯได้อยู่แต่ปัญหาจากการนำที่ตีเป็นผลเสียต่อประเทศ เช่น การแบนสารพิษอันตราย ขาดการเตรียมการล่วงหน้าพยายามเลิกแบบไปคนละทิศคนละทางและ นายฯทำอะไรไม่ได้เลย อีกเรื่องสำคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ละกระทรวงไปคนละทิศละทาง มาตรการกระทรวงการคลังแจกแล้วแจกอีก ไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตการจ้างงาน กระทรวงคลังกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายฯ เท่านั้นไป เป็นมาตรการกระทรวงการคลังขาดเสีย ทั้งที่ต้องคุมมาตรการการคลังที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดฯทั้งหลายดี เย นายฯต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดวางระบบใหม่ให้ประสานเชื่อมโยงกัน ถึงว่ายาแต่ต้องรับทำไม่เช่นนั้นจะเสียหาย พล.อ.ประยุทธ์ต้องปรับการทำงานใหม่หมด ถ้ารับผิดชอบเศรษฐกิจไม่ไหวให้คนอื่นทำแทนแล้วมีอำนาจสั่งทุกกระทรวงได้จะผ่อนหนักเป็นเบา การจะแก้มีดตั้งพรรคร่วมยังไม่เพียงพอเพราะเวลานี้เศรษฐกิจเสียหายยับเยินต้องการอะไรมากกว่านั้น

"วันชัย" ตีปีกเสียงปรี่มน้ำออกฤทธิ์

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. โทศตเฟชบุ๊คส่วนตัวว่า เสียงปรี่มน้ำได้ออกฤทธิ์ในการประชุมสภาฯเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงขั้นเห็นตีและสภาฯล่มถึง 2 ครั้งการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยากมืออยากเป็น หรือการรักษาอำนาจ จะเล่นแกมชิงไหวชิงพริบกัน เสียงปรี่มน้ำจะเกิดอาการอย่างที่ไม่เห็นถึงการต่อรองและการเล่นเกมทำให้ประชาชนแฉอรรถาภิเษกกับการเมืองถึงขนาดโจมตีคำทอกันสารพัด ทั้งเชียร์และแข่งสามอารมณ์ความชอบได้ที่ไอ้ ส.ว.ถ่วงดุลประคองบ้านเมือง "ประชาชนรู้สึกท้อในหัวว่ารัฐบาลจะไปรอดหรือไม่ถ้าจะล้มรัฐบาลขณะตีเสียงปรี่มน้ำง่ายมากแกมกันอยู่ไม่ตีเสียงแต่ปัญหาคือล้มแล้วจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ สมมติว่าพรรคพลังประชารัฐรวมกับพรรครวมพลังประชาชนไทยและพรรคประชาธิปัตย์ได้ 170 เสียง พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่และพรรคอื่นๆรวมกันได้ 330 เสียงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ อยู่ดีเพราะไม่ได้ 376 เสียงตามรัฐธรรมนูญกำหนด เขาออกแบบมาว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์แล้ว จึงเอา ส.ว.มาช่วยถ่วงดุลประคองประคองให้บ้านเมืองเดินไปในระยะเปลี่ยนผ่าน "ไม่ใช่มาเล่นแกมต่อรองมาชิงไหวชิงพริบทางการเมืองอย่างที่เป็น"

รม.ล้มหรือไม่อยู่ที่ผลงานตัวเอง

นายวันชัยกล่าวอีกว่า รัฐบาลจะล้มหรือดำรงอยู่ได้หรือไม่มาจากบทสรุปประการคือ 1. พรรคร่วมรัฐบาลทะเลาะกันแล้วแตกกัน 2.ทุจริตโกงกินคอร์รัปชัน 3.ไม่มีผลงาน คนเนื้อ หมัดทวังหมดศรัทธา หมายความว่าไม่ว่าจะในสภาฯหรือนอกสภาฯ ที่เล่นมาเดินตามท้องถนน จะล้มหรือไม่ล้มมาจาก 3 ปัจจัยนี้ เกิดจากทำตัวเองทั้งนั้น ส.ว.ก็เช่นกัน เขาให้มาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ไม่ได้ให้มาปกป้องรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง รัฐบาลใดที่มีผลงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต้องสนับสนุนแต่ถ้ารัฐบาลใดอยู่ในปัจจัย 3 ประการประชาชนไม่เอา หมัดทวังหมดศรัทธา เขียร์ไปน่าจะเสียผู้เสียคน รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่หรือเสียง ส.ว. แต่อยู่ที่การทำตัวของตัวเองและอยู่ที่ว่าไปนั่งอยู่ในใจของประชาชนได้หรือไม่ปล้ำสังหาก

แฉไอโม่งขง “บักตู” ตั้ง กก.สุบ 5 จี

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกิจการ (กมธ.) ศึกษารายการ องค์การอิสระ องค์การวิทยุ การรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน กล่าวว่าได้ รับเรื่องร้องเรียนการพิจารณาจัดสรรและประมูล คลื่นความถี่ของชาติเพื่ออนุญาต 5G ค่าเช่ามาก อาจมีการตั้งเรื่องร้องเพื่อลิดรอนสิทธิหรือไม่ โดยจะ เรียกเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการ การกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ชี้แจงเพราะมีข้อมูลว่ามีความพยายามที่จะแทรกแซง การทำงานของกสทช.จากบางคนในรัฐบาล ที่อาจ มีเกี่ยวกับผลประโยชน์กับบริษัทเอกชนบางบริษัท ที่จะเข้าประมูลหรืออาจลิดรอนสิทธิให้พวกพ้อง รัฐมนตรี บางคน จะเสนอตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ อาศัยมาตรา 6 (6) ของ พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน ที่มีรัฐมนตรีถึง 13 คน ส่วน ราชการเกือบ 10 แห่งที่เหลื่อมลือเอกชนเป็นกรรมการ ที่สำคัญจะลงนามได้ก็โดยนายกเท่านั้น ทั้งที่เป็น เรื่องของ กสทช.ต้องดำเนินการเอง ขอฝากไปยังพวก เกิดปีขง ขอบขงเรื่องอันตรายไว้กับนายกตั้งระวั งหากตั้งกรรมการชุดนี้เข้าไปแล้วจะถูกกลายเป็นการ แทรกแซงองค์การอิสระหรือไม่ และจะติดตามเรื่อง นี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไป

“บักป็อก” เชื้อมือ กมธ. หันงบฯมท.

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวถึงการพิจารณางบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทยของคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมาได้ชี้แจงตามแผนงานของกระทรวง มหาดไทยให้ กมธ.มีการซักถามภาพรวมของการ ใช้งบฯซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างสรรค์ดี และจะมีการลงรายละเอียดในคณะอนุ กมธ.ต่อไป ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสชี้แจงต่อ กมธ.ยืนยันว่า ไม่ว่าจะถูกตั้งตงบของกระทรวงมหาดไทย เชื่อว่า กมธ.คงพิจารณาถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และความพร้อมในการใช้งบฯ

เข้กงบประมาณเตรียม ลด.ท้องถิ่น

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวถึงการเปิดสภาเตรียม ลงสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่า ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช้หน้าทึบของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน้าตาของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเรื่องการเปิด รับสมัครกระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องความร่วมมือ การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งจะต้องตรวจสอบงบฯจัดการเลือกตั้งให้พอเพียง และมีความพร้อมแต่ละพื้นที่บ้าง พ.ร.บ.ยังไม่ผ่านสภา ซึ่งเนื่องจากพร้อมต่อมามีเป็นเรื่อง ความพร้อมของ กกต. จากนั้น กกต.จะประสานกับ ครม.เพื่อให้ พิจารณากำหนดวันเวลาการเลือกตั้ง

กกต. ขอนแก่นจับคู่ชิงลงสัตยาบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ขอนแก่นว่า บรรยากาศ การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ที่ กกต. เขต 7 เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.จนถึง ขณะนี้มีเพียงผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยกับพรรค พลังประชารัฐลงชิงเก้าอี้เพียง 2 พรรค โดยคือ นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย จับได้ หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 2 และผู้สมัครทั้งสองพรรคได้มา เก็บลงเงินที่เพื่อหาเสียงทุกวัน

ตามนายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า กกต.ขอนแก่นได้กำหนดให้มีการตั้งงบ สัตยาบันไม่ซื้อสิทธิขายเสียงและไม่กระทำการ ใดๆที่ผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งในวันที่ 4 ธ.ค.และ ในวันที่ 20 ธ.ค.กำหนดให้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยที่นายอิทธิพร บุญประครอง ประธาน กกต.จะเป็นประธานจัดกิจกรรม และลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง

ปชช.เอื่อม กมธ. ป.ป.ช. ฟ้าัดกันและ

วันเดียวกัน นิต้าโพล สถาบันวิจัยพัฒนา บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ปัญหา ในกรรมาธิการ ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร” ระหว่าง วันที่ 27-28 พ.ย. จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,257 ตัวอย่างถึงความคิดเห็นต่อความ จัดแย้งใน กมธ.พบว่าร้อยละ 51.71 ระบุว่าน่าเบื่อ

กลัวรเหตุทะเลาะกันถ้ามาทำงานให้ประชาชนได้แล้ว ร้อยละ 24.74 ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน กมธ.ที่แข็งแกร่ง มีจุดยืน ร้อยละ 12.88 ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์แข็งแกร่ง แข็งกร้าวเกินไป ร้อยละ 10.50 ระบุ ประชามติเสนอแต่เรื่องเดิมๆที่ไม่เป็น ประโยชน์กับประชาชน เช่น เรื่องการถวายสัตย์ฯ ร้อยละ 9.71 ระบุ กมธ.ที่มีอายุช้อยบางคนไม่มี สัมมาคารวะ ร้อยละ 6.68 ระบุ ประธานยึดมั่น ในความถูกต้อง ร้อยละ 4.46 ระบุ ประธานไม่มีวุฒิภาวะ โส้เดียวกับ กมธ.ที่มีอายุน้อยกว่า ร้อยละ 4.06 ระบุ กมธ.บางคนสนใจแต่จะปลดประธานไม่ทำ อย่างอื่นเลย ร้อยละ 1.27 ระบุ กมธ.บางคนจำเป็นต้องเสนอปลดประธานให้การทำงานไปต่อได้และ ร้อยละ 0.86 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 47.57 ระบุ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ประธาน ร้อยละ 34.77 ระบุ กลัวเปลี่ยน ร้อยละ 17.18 ระบุ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.48 ไม่ตอบไม่สนใจ

มองภาพลักษณ์การเมืองยังย่าแย่

ด้านสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็นเพื่อสะท้อนการเมืองไทยว่า ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิมจากคะแนนเต็ม 10 จากความคิดเห็น ของประชาชนทั่วประเทศ 2,469 คน พบว่าภาพรวม ดัชนีการเมืองไทยเดือน พ.ย. ได้ 3.94 คะแนน โดยประเด็นที่เห็นว่าดีขึ้น 10 ข้อ เช่น 1.ผลงาน ของรัฐบาล 2.การบริหารตามนโยบายที่ประกาศไว้ 3.ผลงานของนายกฯ 4.แก้ปัญหาความยากจน ขณะที่ แย่ลงกว่าเดือนธ.ค.คือ 1.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 2.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ 3.จริยธรรม/ วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.ความสามัคคีของคนใน ชาติ 5.การดำเนินงานของพรรคการเมือง 6.การ จัดการศึกษา 7.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 9.สภาพของ ผู้มีอิทธิพล 10.การปฏิวัติ/ความสามัคคีของ นักการเมือง 11.ความเปื้อนอยู่ของประชาชนเป็นเส้น ส่วนข้อเสนอแนะทางการเมือง อันดับ 1.ให้ความ สำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 2.นักการเมืองควรเก็บค่าประโยชน์ส่วนรวม 3.อยาก

ให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมาดูแลประชาชน และ
5.นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์

☆ มีต่อหน้า 15

ปชป.นัด ส.ส. ☆ ต่อจากหน้า 10

ไม่เอาด้วยยกเลิกเกณฑ์ทหาร

ขณะที่ซูเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นผ่านเสียงประชาชนในโลกโซเชียล 3,084 ตัวอย่างและเสียงประชาชนในสังคมตั้งแต่ 1,250 ตัวอย่างเรื่องนักการเมืองกับการยกเลิกเกณฑ์ทหารระหว่างวันที่ 15-30 พ.ย. เมื่อถามว่านักการเมืองที่พรรคเล็กยกเลิกทหารมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าแล้วหรือยังพบว่าร้อยละ 81.9 ระบุว่าไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าการเกณฑ์ทหารในปัจจุบัน มาประกันความมั่นคงของประเทศ ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ เหตุความไม่สงบในประเทศ มีแค่ปลูกปืนเอาข้อผิดพลาดเรื่องหยุดยืมส่วนน้อยมาทำลายเรื่องใหญ่ด้านความมั่นคงและความเดือดร้อนของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 18.1 ระบุว่า มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าแล้ว เช่น ระบบสมัครใจ การจ่ายเงินให้รัฐ และแนวทางยกเลิกเกณฑ์ทหารของต่างประเทศเป็นต้นส่วนร้อยละ 81.4 ระบุว่าจำเป็นต้องมีการเกณฑ์ทหาร ในขณะที่ร้อยละ 18.4 ระบุว่าไม่จำเป็นและร้อยละ 20.2 ไม่แน่ใจ

“ชวน” ใช้จับเข้า รพ.เช็กเลือด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เกิดอาการอ่อนเพลียและมีไข้ จึงเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามธิบดี เพื่อตรวจร่างกาย หลังจากตรวจร่างกายเบื้องต้นแพทย์จะเลือดตรวจและให้ยาปฏิชีวนะ ภาพรวมอาการไม่ถือว่าเป็นห่วง โดยไม่ได้เข้านอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ นายชวนยังสามารถไปปฏิบัติภารกิจเมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค. ได้ตามปกติ หลังเสร็จภารกิจแล้วจึงกลับเข้าไปโรงพยาบาลรามธิบดี เพื่อตรวจร่างกายซ้ำ และรอดผลเจาะเลือดอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายชวนจะเดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรม ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ตามตารางงานปกติที่กำหนดไว้อยู่ตามเดิม

“สงคราม” อัดแพ้ต้องรู้จักยอมรับ

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงกรณีองค์ประชุมสภาไม่ครบในการพิจารณาสิ่งสรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 ว่าการรักษากฎองค์ประชุมสภาเป็นหน้าที่ของรัฐบาล การที่องค์ประชุมไม่ครบไม่ใช่ความผิดของฝ่ายค้าน เพราะเราไม่ยอมสังขกรรมกับรัฐบาลในเรื่องไม่ถูกต้องเนื่องจากพฤติกรรมการตั้ง กมธ.ได้ผ่านไปแล้ว แต่พอรัฐบาลแพ้จึงขอให้จับใหม่เมื่อรัฐบาลแพ้ต้องยอมรับ ไม่ใช่ใช้วิธีวนขอให้มีการนับใหม่เช่นนี้ ต่อไปหากทำแบบนี้จะเกิดความไม่ไว้วางใจมากขึ้นหากรัฐบาลอยากให้สภาเดินหน้า รัฐบาลต้องรักษากฎองค์ประชุมให้ครบ จะปล่อยให้ระบบไม่ไว้วางใจไม่ได้หรือทางที่ดีรัฐบาลควรยอมรับผลคะแนนที่ลงมติไปก่อนหน้านี้นี้ ให้ตั้ง กมธ.ศึกษาเรื่องดังกล่าว จะทำให้สภาเดินหน้าต่อไปได้